

## บทบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน  
editor@LokWanNee.com



# เลือกตั้งกับลากตั้ง

นายภูษงค์ นุตราชวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยมว่า ผลสรุปการรับสมัคร ส.ว. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม มีผู้สมัครทั้งสิ้น 457 คน มากกว่า การเลือกตั้งปี 2551 จังหวัดที่มีผู้สมัครมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 18 คน

เลขาธิการ กกต. เตือนผู้สมัครระมัดระวังอย่าหาเสียงในเชิงนโยบายหรือเข้าข่ายสัญญาว่าจะให้ ซึ่งจะทำให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งตามมาตรา 53 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พ.ศ. 2550

ขณะที่กรุงเทพฯ โพลล์สำรวจพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 60 ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ว. วันที่ 30 มีนาคม และส่วนใหญ่เชื่อว่า ส.ว. เป็นร่างทรงของนักการเมือง ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติในระบบการเมืองไทย เพราะไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ นักการเมืองส่วนใหญ่ต่างสังกัดพรรคการเมืองและเป็นเครือญาติกัน รวมถึงระบบหัวคะแนนซึ่งมีความสำคัญมากกับการเลือกตั้ง

เรื่องของร่างทรงหรือนักการเมืองเครือญาติจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้ โดยเฉพาะการเกี่ยวโยงกันทั้งผลประโยชน์ในพื้นที่และการเมืองระดับประเทศ แม้แต่ภาคใต้

ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส. และพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศต้องปฏิรูปประเทศและปฏิรูปการเมืองนั้น หากมีความจริงใจสามารถเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์ ที่ทำได้ทันที ทำให้นักการเมืองในภาคใต้หลุดพ้นจากระบบพรรคการเมืองและระบบเครือญาติ เพื่อมีความคิดที่เป็นอิสระ ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ใช่ถูกกำกับหรือครอบงำโดยพรรคการเมืองอย่างทุกวันนี้

**ประชาชนทุกคนต้องการเห็นระบบการเมืองไทย** และนักการเมืองไทยมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนเท่านั้น แต่ต้องมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตด้วย ไม่ใช่เก่งแต่โกง หรือดีแต่พูด และโกหกตอแหลไปวันๆ

**การปฏิรูปการเมืองจึงต้องทำไปพร้อม ๆ กับการ** ปฏิรูปประเทศ โดยยึดโยงกับประชาชน ซึ่งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ไม่ใช่มอบอำนาจให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่อุปโลกน์เป็น “คนดี” รวบอำนาจเยี่ยงเผด็จการแล้วแต่งตั้งพวกพ้องตนเองเข้ามาอย่างในอดีต ซึ่งก็คือการปล้นอำนาจประชาชน

**ไม่ว่าจะเป็นสภาประชาชนหรือรัฐบาลประชาชน** ที่ กปปส. เรียกร้อง และให้แซ่แซ่ประเทศก็คือ การมองไม่เห็นหัวประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน 1 สิทธิ 1 เสียง ซึ่งมีแต่จุดลากบ้านเมืองกลับสู่ยุคศักดินาหรือเผด็จการ

**ประเทศไทยจึงเป็นตัวประหลาดของโลกที่ต้องสู้** เพื่อให้ใช้ระบบลากตั้งแทนการเลือกตั้ง